



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๑๔)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้บุคลากร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน นั้น เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อลดลง ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้รับการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า ๒ เข็มแล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

๒. ให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓. ให้บุคลากรสายสนับสนุนสลับเวลาการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ วัน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อป้องกันความเสียหาย และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่กำลังทำการปฏิบัติงาน

๔. ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสภาวะสุขภาพ และรายงานการเดินทางมาปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรการสาธารณสุข และประกาศตามทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานข้อมูล หรือเหตุการณ์ผิดปกติ อันเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ อันเป็นประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบโดยเร่งด่วน เพื่อร่วมกันควบคุม สถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร